

16 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.จท-1.(ว) 3 /2564 เรื่อง การเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อจำกัดในการดำเนินงาน สภาพคล่อง ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นต้น ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จึงอาจมีความจำเป็นต้องทราบผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในปัจจุบันต่าง ๆ ที่มีต่อบริษัท เพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินงานและใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นั้น

เนื่องจากขณะนี้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1) ซึ่งจะต้องนำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นงวดปีบัญชี ดังนั้น เพื่อให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถประเมินและเปิดเผยปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในแบบ 56-1 ได้อย่างครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (“แนวทางการเปิดเผยข้อมูล”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อให้บริษัทท่านสามารถใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลกระทบสำหรับการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำแนวคำถามคำตอบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ สำหรับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดทำและนำส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เช่นงบการเงิน หรือแบบ 56-1 เป็นต้น ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทสามารถขอขยายระยะเวลาการนำส่งรายงานดังกล่าวได้ตามนัยข้อ 45 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2563 (DG Awards 2020)

และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 (ปี 2562)”

โดยยื่นหนังสือขอผ่อนผันต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมระบุเหตุผลของการขอผ่อนผันและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19 ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น รวมทั้งกำหนดระยะเวลาที่จะจัดส่งรายงานให้ชัดเจนไปด้วย

อนึ่ง หากสถานการณ์ COVID-19 มีผลทำให้บริษัทท่านไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทท่านได้ บริษัทท่านสามารถมีหนังสือถึงสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอนำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทท่านเป็นผู้แต่งตั้ง โดยบริษัทท่านจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว ในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาความจำเป็นสมเหตุสมผลเป็นรายกรณี.

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
2. แนวคำถามคำตอบเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-4671

- สำเนาเรียน 1. กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย